

สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง	หนังสือพิมพ์
๑. กำหนดแผนพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัด	เดลินิวส์
๒. โรงงานน้ำตาลตะวันออกทยอยเปิดหีบ	เดลินิวส์
๓. พันธกิจ อำนวย ปะติเส ๕ เรื่องใหญ่ต้องเสร็จก่อนลูกจากเก้าอี้	ฐานเศรษฐกิจ
๔. ความคืบหน้าแก้ปัญหาทางพารา	เดลินิวส์
๕. เกษตรตีปีบส่งออกเนื้อหมูรัสเซียฉลุย ออเดอร์ตลาดหมี่ขาวเดือนละ ๕ พันตัน	ไทยรัฐ
๖. ห่วงก.ม.ยางคั่นตันทุนฟุ้ง ต่างชาติหนีซบเพื่อนบ้าน	เดลินิวส์
๗. จี้แก้ระเบียบ จัดซื้อใช้ยางทำถนน	โพสต์ทูเดย์
๘. สภาเกษตรกร เตรียมเสนอกรม.บริหาร-จัดการภาคเกษตรปี ๕๘	กรุงเทพธุรกิจ
๙. ตั้งโมเดลดันราคามันสำปะหลัง	ประชาชาติธุรกิจ
๑๐. พาณิชย์ถกขายข้าวยกเลิกสิ่งสะดุด เอกชนแนะตั้งราคาตลาดทุบเกรด	ประชาชาติธุรกิจ
๑๑. ปศุสัตว์แนะเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ปีกฉีดวัคซีน	มติชน
๑๒. ปลื้มโรงเรียนเกษตรกร	มติชน
๑๓. พืชผักผลไม้เงินทะเลักเข้า หอการค้ายันไม่กระทบไทย	มติชน

\*\*\*\*\*

# กำหนดแผนพัฒนา

## ๑๔ การเกษตรกลุ่มจังหวัด

นายบุญลาภ ไสวัญณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 16 (สศช. 16) ฉะเชิงเทรา เปิดเผยถึงการจัดทำรายละเอียดของแผนพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อใช้เป็นข้อเสนอในการปรับปรุงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

และใช้เป็นรายละเอียดในการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับภาคเกษตรในปีงบประมาณ 2569 โดยร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 5 จังหวัด (สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว) จัดทำรายละเอียด



ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และให้แต่ละกลุ่มทั้งด้านพืช ปศุสัตว์ ประมง และองค์กร สถาบันเกษตรกร นำไปพิจารณา

พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อเสนอในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ดังกล่าว โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางจะมุ่งเน้น

ในเรื่องการเพิ่มการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรที่สำคัญ โดยการผลิตภาพในการผลิต การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับระบบของสหกรณ์การเกษตร ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ รายละเอียดที่

ได้จากการจัดทำรายละเอียดจะนำมาเป็นข้อเสนอในการปรับปรุงยุทธศาสตร์ในเวทีการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางจะจัดให้มีขึ้นต่อไป.



## โรงงานน้ำตาลตะวันออกทยอยเปิดหีบ

24 นายพลเชษฐ์ ตรีโช ผู้อำนวยการ ได้รับจัดสรรปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั้งสิ้น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต ๘ (สศช. 4,520,000 ตัน โดยมีโรงงานน้ำตาลเปิดหีบ ๖) ชลบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้คณะกรรมการ รวม 4 โรง โดยโรงงานที่มีความพร้อมและ อ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) มีมติประกาศ เปิดหีบอ้อย ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 คือ การเปิดหีบอ้อยฤดูกาลผลิต 2557/58 ตั้ง บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ๒๕๕๗ เป็นต้นไป จังหวัดสระแก้ว ส่วนบริษัทน้ำตาลนิวกวาง และกำหนดราคาอ้อยขั้นต่ำของปีการผลิต ๒๕๕๗/๕๘ ศูนย์หลัก จังหวัดชลบุรี จะเปิดหีบวันที่ 8 2557/58 เท่ากับฤดูกาลก่อนหน้าที ๑๐๐ บาท ธันวาคม 2557 บริษัท น้ำตาลระยอง จำกัด ต่อต้นอ้อย ณ ระดับความหวาน 10 ซี.ซี.เอส จังหวัดชลบุรี จะเปิดหีบวันที่ 9 ธันวาคม และราคาขึ้นลง 54 บาทต่อ ซี.ซี.เอส และ 2557 และบริษัทสหการน้ำตาลชลบุรี จำกัด ได้จัดสรรปริมาณอ้อยให้แก่โรงงานในฤดูกาล จังหวัดชลบุรี จะเปิดรับอ้อยจากเกษตรกร ผลิต ปี 2557/58 ในวันที่ 15 ธันวาคม 2557 และจะเปิดเดิน ซึ่งโรงงานน้ำตาลในภาคตะวันออก เครื่องจักรเมื่อปริมาณอ้อยเพียงพอ.

# พันธกิจ ‘อำนาจ ปะติเส’ 5 เรื่องใหญ่ต้องเสริง ก่อนลูกจากเก้าอี้

สัมภาษณ์

**2** 4 พฤศจิกายน 2557 หลังได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “อำนาจ ปะติเส” ได้เข้าปฏิบัติภารกิจที่กระทรวงเกษตรฯอย่างเป็นทางการ พร้อมกับความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยมของหลายฝ่ายว่าเขาจะเป็น “อัศวินขี่ม้าขาว” เข้า

มาแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของประเทศได้ โดยวาระเร่งด่วนที่สุดคือการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ำเป็นประวัติการณ์

**ย้ายยางขึ้น 60 บาทได้เห็นแม่**  
“อำนาจ” กล่าวย้ำในการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า

ราคายางต่ำสุดได้ผ่านพ้นไปแล้วจากนี้ไป ราคายางมีแต่ขึ้น และมั่นใจว่าราคายางในประเทศเป้าหมาย 60 บาทต่อกิโลกรัม จะได้เห็นในสิ้นปีนี้แน่นอน มีปัจจัยสำคัญปริมาณยางในตลาดมีน้อย จากราคายางตกต่ำสวนยางขนาดใหญ่จำนวนมากได้หยุดกรีตจากคณงานหนีไปทำอาชีพอื่น สดุดีอย่างในประเทศลดลง ทั้ง



## คุณภาพหัวใจภาคเกษตร

อำนาจกล่าวอีกว่า นอกจากเรื่อง  
ที่เป็นวาระเร่งด่วนแล้วในการเข้ามา  
ทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
เกษตรฯครั้งนี้ยังได้รับการแบ่งงานจาก  
นายปดิพัทธ์ พิง္ฆบุญ ฒ อยุธยา รัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงเกษตรฯให้ทำหน้าที่ดูแล  
งานด้านเศรษฐกิจการเกษตร ภาวะสินค้า  
เกษตรทุกตัว รวมทั้งแก้ไขปัญหาและจัด  
ระบบสินค้าเกษตร ตั้งแต่การผลิต การ  
ตลาด และการระบาย ได้รับมอบหมายให้  
ดูแลองค์กรเกษตรกรที่มีปัญหาหนี้สิน  
ปัญหาของกลุ่มเกษตรกร ดูแลกองทุน  
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนสง  
เคราะห์เกษตรกร รวมถึงกองทุนต่างๆ ที่  
เกี่ยวข้องกับเกษตรกร แก้ไขปัญหาหนี้สิน  
เกษตรกร และดูแลสภาเกษตรกรแห่งชาติ

“การแบ่งงานที่เกี่ยวเนื่องจะมิตรูปแบบการแบ่งงานที่มีมาแต่สมัย  
โบราณกาลที่จะแบ่งตามกรม แต่ครั้งนี้  
รัฐบาลมีเป้าหมายมาเพื่อปฏิรูป รัฐบาล  
ก็แบ่งงานในเชิงปฏิรูปเหมือนกันคือแบ่ง  
งานกันในเรื่องงานที่รับผิดชอบโดยให้ผม  
ดูแลในงานที่กล่าวมา โดยมีหน่วยงาน  
Back Office (หน่วยงานสนับสนุน) 5 กรม  
ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน  
เศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) กรมการข้าว  
กรมหม่อนไหม สำนักงานมาตรฐาน  
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)  
2 รัฐวิสาหกิจได้แก่ องค์การสวนยาง  
(อ.ส.ย.) และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์  
การทำสวนยาง (สกย.) และ 1 องค์การ  
มหาชน คือพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิม  
พระเกียรติฯ

สต็อกรัฐที่ได้ระบายออกไปแล้ว 2.08  
แสนตันให้กับรัฐวิสาหกิจของจีน (ไชน่า ใ  
หนาน) ล่าสุดไชน่า ใหนาน สั่งซื้อเพิ่ม  
เติมอีก 2 หมื่นตัน และจากรัฐบาลไทยได้  
เจรจากับรัฐบาลจีนให้ช่วยซื้อแบบรัฐ  
ต่อรัฐ(จีทูจี) ที่จะมีการลงนามบันทึกความ  
เข้าใจ(เอ็มโอยู)ในเร็วๆ นี้ อีก 2 แสนตัน  
สต็อกยางผู้ส่งออกก็มีไม่มาก สต็อกยาง  
ของสหกรณ์ชาวสวนยางก็มีน้อย

“ยางในตลาดวันนี้มีน้อย ความ  
ต้องการในตลาดสูง มีกำลังซื้อมาก และ  
เป็นช่วงขาขึ้น ผมรู้ว่ายางในช่วง 3 เดือน  
จากนี้ (ธ.ค.57-ก.พ.58) จะมีออกมา  
ประมาณเดือนละ 3 แสนตันหรือรวม 9  
แสนตัน ก่อนหมดฤดูกรี๊ด เงิน(สินเชื่อ)ที่  
รัฐบาลจัดให้สหกรณ์เข้าไปซื้อยาง 1  
หมื่นล้านบาท ผู้ประกอบการแปรรูปน้ำ  
ยางข้นเข้าไปซื้อ 1 หมื่นล้านบาท สถาบัน  
เกษตรกรแปรรูปยาง 5 พันล้านบาท ผู้ส่ง  
ออกยางกว่า 200 บริษัทที่ต้องซื้อส่งออก  
เดือนหนึ่งประมาณ 3 แสนตันและที่สำคัญ  
ที่สตรัฐบาลมีเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อยาง 2  
หมื่นล้านบาท ใช้ก่อนแรก 6 พันล้านบาท  
(กองทุนมูลนิธิกัมพูชา) ซึ่งเข้ากับผม  
ต้องไปแย่งซื้อแข่งกัน แล้วผมใส่ซื้อไม่อัน  
ซื้อทุกเม็ดเพื่อส่งมอบโดยให้ราคาสูงกว่า  
ราคาตลาดทุกวันดังนั้น 60 บาทต่อ  
กิโลกรัม ในเบื้องต้นจึงมีความมั่นใจ”

## ลับ 5 เรื่องใหญ่ต้องเสร็จ

สำหรับการปฏิรูปในหน้าที่ได้รับมิต  
ชอบที่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จใน  
รัฐบาลนี้ได้แก่ พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย โดยควรรวม 3 หน่วยงาน  
คือ สถาบันวิจัยยางของกรมวิชาการ  
เกษตร อ.ส.ย. และสกย. เพื่อกำกับดูแล  
เรื่องยางทั้งระบบของประเทศภายใต้  
หน่วยงานเดียว ล่าสุดที่ประชุมสภา  
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้พิจารณา  
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.การยางฯที่คณะ  
รัฐมนตรีเป็นผู้เสนอในวาระที่ 1 เรียบร้อย  
แล้ว คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 2 และ 3 ต่อไป คาดร่าง พ.ร.บ. นี้จะสามารถประกาศใช้เป็น กฎหมายได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2558

ต่อมา คือ การจัดทำ แผน ยุทธศาสตร์การเกษตร 5 ปี โดยสภา เกษตรกร 77 จังหวัดจะทำแผนพัฒนาการ เกษตรรายสินค้าที่มีอยู่ในแต่ละจังหวัด รวมถึงข้อเสนอแนะมารวมกับแผน ยุทธศาสตร์ของสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร จากนั้นจะใช้กลไกในการทำ แผนที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ภายใต้ ระบบการมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำได้แผน พัฒนาการเกษตรและแผนปฏิรูปภาค เกษตรที่ดีที่สุดของประเทศ

“ผมคาดหวังจะได้แผนพัฒนา และปฏิรูปภาคเกษตรที่ดีที่สุดในช่วงที่ผม พ้นตำแหน่งออกไป โดยฐานข้อมูลที่ รัฐมนตรีฝากคือ ฐานข้อมูลต้องกินได้ และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรไม่ใช่ ข้อมูลที่เลื่อนลอย ซึ่งเมื่อแผนเสร็จจะนำ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เพื่อออกมาเป็นนโยบาย และส่งมอบให้



**ราคายางต่ำสุดได้  
ผ่านพ้นไปแล้ว  
จากนี้ไปราคายาง  
มีแต่ขึ้น และผม  
คาดหวังจะได้แผน  
พัฒนาและปฏิรูป  
ภาคเกษตรที่ดี  
ที่สุดในช่วงที่ผม  
พ้นตำแหน่ง  
ออกไป”**

รัฐบาลถัดไป ซึ่งหากรัฐบาลใหม่เขาไม่เอาแผนนี้ พวกที่ร่วมทำแผนก็ต้องไว้วางใจ เพราะเป็นแผนของเกษตรกรทั่วประเทศ ใครจะทำได้ดีเท่าเขา”

และถัดมาคือ การแก้ไขปัญหาค่าเงินของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรในสินค้าเกษตรกรทุกรายการมีหนี้สินทั้งในระบบผ่านธนาคารของรัฐ เช่น ธ.ก.ส. รวมถึงกองทุนต่างๆ เช่น กองทุนส่งเสริมเกษตรกรรวมถึงหนี้นอกระบบรวมกันกว่า 2 แสนล้านบาท ก็จะเข้าไปดูว่าเจ้าหน้าที่ของเกษตรกรคือใคร เจอนโยบายการชำระหนี้เป็นอย่างไร และจะปรับโครงสร้างใหญ่อย่างไร โดยจะใช้ พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กองทุนต่างๆ นโยบายการเงิน และนโยบายอัตราดอกเบี้ยของรัฐเข้ามาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ และตั้งหนี้้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบ เพื่อที่หลังจากปรับโครงสร้างหนี้แล้วเกษตรกรจะสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ในชั้นของตัวเอง ทั้งชั้นที่มีหลักประกัน และไม่มีหลักประกัน

“เราจะไปช่วยเขาปรับหนี้ ลดหนี้เพิ่มรายได้ โดยการรวมกองทุน ตรงนี้จะบูรณาการหนี้ของเกษตรกรทั้งหมดเอามาอยู่ในระบบเดียวกัน ซึ่งจะต้องร่วมงานกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทยและหลายหน่วยงานที่จะทำเรื่องนี้ เป้าหมายก็คือ พันธรัฐบาลนี้ไปไม่ยอมให้เกษตรกรมีหนี้รุงรังจนไม่สามารถที่จะตั้งตัวได้ในอนาคต มีอิสระในการเป็นอาชีพเกษตรกร และมีหลักประกัน”

นอกจากนี้ จะเร่งผลักดันและพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของไทย ทั้งมาตรฐานการผลิต มาตรฐานการตลาด มาตรฐานการใช้ มาตรฐานการขนส่ง และมาตรฐานต่างๆ เพื่อยกระดับ และความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยตั้งแต่ระดับไร่นาจนถึงการส่งออกให้มีมาตรฐานสากลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหารของไทยในเวทีโลกให้มากขึ้น

“ผมมักจะบอกเกษตรกรว่ายุคนี้รัฐบาลไม่มีเงิน ท่านไปเอาเงินจากรัฐบาลไม่ได้ แต่รัฐบาลจะพาท่านไปเอาเงินที่ตลาด เพราะเรารู้ว่าที่ตลาดมีเงินเยอะ คนที่รวยๆ อยู่ทุกวันนี้เพราะเขาไปถึงตลาด และเขาทำการตลาดเป็น เขาขายของราคาแพงซื้อราคาถูกเป็นเกษตรกรก็ต้องทำเป็น เพราะเกษตรกรก็เป็นคนเหมือนกัน ทั้งหมด 5 เรื่องนี้ (รวมแก้ปัญหายาง) คือเป้าหมายและความตั้งใจของผมที่จะทำให้สำเร็จ”

อำนาจกล่าวทิ้งท้าย

## ความคืบหน้าแก้ปัญหายางพารา

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการพัฒนาเกษตรธุรกิจพิเศษสะเดา จังหวัดสงขลา ว่า

ขณะนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้โอนเงินให้เกษตรกร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ก่อเรื่องแล้ว 273 ไร่ วงเงิน 1,364.60 ล้านบาท สำหรับอำเภออื่น ๆ อยู่ระหว่างรีบแจ้งขอเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2557

โครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อใช้ในการรวบรวมยางพารา 10,000 ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกรได้รับอนุมัติเงินกู้รวม 26 สถาบัน วงเงิน 258 ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไปแล้ว 88 ล้านบาท โครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท มีสถาบันเกษตรกรประสงค์ ขอู้ทั้งสิ้น 44 สถาบัน วงเงิน 285.873 ล้านบาท โดยบางสถาบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการยื่นเอกสารขอกู้กับ ธ.ก.ส.

โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสะเดา มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 5 แห่ง ได้แก่ 1) สหกรณ์โกกฮาทง จำกัด 2) ชุมชุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดสงขลา จำกัด 3) กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย. นาทวี 4) สหกรณ์การเกษตรวิคภูมิ จำกัด และ 5) สหกรณ์การเกษตรระนะ จำกัด โดยในระยะแรก สหกรณ์ทั้ง 5 แห่งได้ขอรับการสนับสนุนเงินกู้จากโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา 5,000 ล้านบาท เพื่อนำมาปรับปรุงโรงงานหรือรวบรวมน้ำยางพาราจากสมาชิกแล้ว.

## เกษตรกรตีปี๊บส่งออกเนื้อหมูรัสเซียขอลุย ออเดอร์ตลาดหมูขาวเดือนละ 5 พันตัน

8 นายเป็ดหงส์ หิงบุญ ฌอชญา รามว.เกษตรและ สหกรณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.ที่ผ่านมา ไทย ได้ปล่อยขบวนตู้คอนเทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรชุดปฐม- ฤกษ์ เพื่อส่งขึ้นเรือไปยังประเทศรัสเซีย หลังจาก ที่กรมสัตวแพทย์และสุขอนามัยพืชรัสเซีย (FSVPS) ได้ส่งคณะผู้แทนเดินทางมาตรวจระบบการผลิตสินค้า ปศุสัตว์ของไทยเสร็จสิ้นเมื่อเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา และผู้แทนทางการรัสเซียยอมรับว่าสินค้าปศุสัตว์ ของไทยมีความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยเป็น ไปตามมาตรฐานสากลและสอดคล้องกับกฎหมาย ความปลอดภัยด้านอาหารของรัสเซีย และกลุ่มประเทศ

ในสหภาพศุลกากร ซึ่งนอกจากรัสเซียแล้วยังทำให้ไทย ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไปยังรัสเซีย รวมถึงเบลารุส และคาซัคสถานได้ด้วย

“ความสำเร็จในครั้งนี้เกิดจากการประสานความ ร่วมมือของหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำให้ประเทศไทยมีมาตรฐานทั้ง ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับฟาร์มสุกรกระทั่ง ถึงโรงฆ่าและการแปรรูปโดยขบวนคาราวานตู้คอน- เทนเนอร์บรรจุเนื้อสุกรชุดปฐมฤกษ์ไปยังรัสเซียเป็น ครั้งแรกนี้ ประกอบด้วยเนื้อสุกรแช่แข็ง 48 ตัน”

นายยุทธ หรินทรานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ รักษาการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า รัสเซีย มีความต้องการนำเข้าเนื้อสุกรจากไทย ไม่น้อยกว่าเดือน ละ 5,000 ตัน จากปริมาณความต้องการสุกรทั้งหมด ปีละ 10 ล้านตัว ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยจะได้ ขยายกำลังการผลิตเนื้อสุกรให้มากยิ่งขึ้น.



# ห่วงกม.ยางดันดันทุนฟุ้ง ต่างชาติหนีจบเพื่อนบ้าน

นายบุญหาญ อุ่คุมยิ่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยาง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ผู้ผลิตแปรรูปยางพาราเพื่อส่งออก เตรียมยื่นหนังสือแสดงข้อกังวลต่อคณะกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การชงแห่งประเทศไทย อาจส่งผลกระทบต่อการค้าสินค้าของของผู้ผลิตแปรรูปยางพารา เนื่องจากเนื้อหา

มาตรา 47 ระบุว่าผู้ส่งออกยางพาราต้องเสียค่าธรรมเนียมให้การชงแห่งประเทศไทย (กชท.) แต่ยังไม่ได้กำหนดวิธีการคำนวณและหลักเกณฑ์การเก็บค่าธรรมเนียมที่ชัดเจน ซึ่งผู้ส่งออกเกรงว่าอาจทำให้ต้นทุนสูงขึ้น จนสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน

“แม้แต่รายเก่าที่ลงทุนอยู่ในไทยอยู่แล้ว ยังกังวลว่าจะขยายกำลังการผลิตหรือไม่ ขณะที่รายใหญ่ขณะนี้แสดงความสนใจมาลงทุนไทยหลายราย โดยเฉพาะผู้ผลิตยางรถยนต์จากจีน และยุโรป ซึ่งเป็นผู้ผลิต 10 รายใหญ่ของโลก แต่เขาขอชะลอการลงทุนออกไปก่อน เพื่อรอความชัดเจน บางรายเริ่มเบนเข็มไปที่อื่นแล้ว เช่น อินโดนีเซีย ซึ่งมีปริมาณน้ำยางดิบไม่แพ้ไทย สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เอื้ออำนวย”

ส่วนมาตรการในการเพิ่มราคาขาย ที่เป็นมาตรการเร่งด่วน เช่น การให้สินเชื่อเพื่อให้ส่วนต่าง ๆ เข้าไปซื้อน้ำยาง รวมถึงมาตรการระยะยาว ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการดึงนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนแปรรูปมากขึ้น เพื่อผลักดันให้ราคาขายพาราราคาเพิ่มขึ้นจาก กก.ละ 40 บาทเป็น 60 บาท ซึ่งจะต้องดำเนินการแต่ละมาตรการอย่างจริงจัง โดยการเพิ่มความต้องการในภาคอุตสาหกรรม อาจต้องใช้เวลากว่าที่ผู้ประกอบการจะลงทุนตั้งโรงงานหรือรอความชัดเจนของกฎหมายใหม่ แต่ที่สามารถทำได้เลยและต้องทำอย่างจริงจัง คือ การใช้ยางพาราในโครงการลงทุนต่าง ๆ ของรัฐ เช่น ใช้เป็นส่วนผสมในการทำถนน การปูพื้นสนาม ปูพื้นสระ ซึ่งถ้าดำเนินการแต่ละด้านอย่างจริงจัง เชื่อว่าจะดันราคาขายพาราอยู่ที่ระดับ 80 บาทต่อ กก. ภายใน 3 เดือนหลังจากนี้ สำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในปี 58 คาดว่า ขยายตัว 7% มีปริมาณการใช้ยางพาราอยู่ที่ 600,000 ตัน จากปัจจุบันที่ใช้อยู่ประมาณ 500,000 ตัน.

# จีแก็กระเบียบ จัดซื้อใช้ย่างทำถนน

**5องค์กรเตรียมยื่น  
ในวงหารือนายกฯ  
ลงใต้พบชาวสวน**

**โพสต์ทูเดย์** 5 องค์กรชาวสวนยางที่มีมติยื่นข้อเสนอนายกรัฐมนตรี แก็กระเบียบจัดซื้อจัดจ้างนำยางพารามาใช้ทำถนน เครื่องมือชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (คสยท.) เตรียมจัดตัวแทนเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อหารือแนวทางแก้ปัญหาราคายางตกต่ำ ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานรำลึก 10 ปี สีนามิ ที่ จ.พังงา ช่วงวันที่ 26 ธ.ค.นี้ โดยองค์กรชาวสวนยาง 5 องค์กร มีมติร่วมกันที่จะเสนอให้แก้ไขกฎกระทรวงเปลี่ยนสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อนำยางพาราไปใช้ในการลาดพื้นถนน การประกาศให้ชัดว่าจะยกเลิกขายยางจำนวน 2.1 แสนตันในสต็อก โดยจะนำยางจำนวนดังกล่าวไปใช้ลาดพื้นถนน เพื่อให้สต็อกที่เกินดุลหายไป ซึ่งหากดำเนินการตามแนวทางนี้ได้เชื่อว่าราคายางพาราจะปรับตัวขึ้นไปที่กิโลกรัมละ 80 บาท

นายทศพล ชวีธรอด ประธานภาคีเครื่องจักรเกษตรกรชาวสวนยางและสวนปาล์ม 16 จังหวัดภาคใต้ กล่าวว่า กำลังมีการหารือที่จะส่งตัวแทนเข้าพบนายกรัฐมนตรี โดยหากรัฐบาลมีความจริงใจก็ควรจะใช้อำนาจพิเศษแก้กฎระเบียบเพื่อนำยางพารามาสร้างสาธารณูปโภค เช่น ถนน ซึ่งหากทำได้ผลผลิตยางพาราในประเทศไทยปีละ 4.7 ล้านตัน ก็ไม่เพียงพอที่จะใช้

“ทั่วประเทศมี 4.8 หมื่นหมู่บ้าน หากรัฐบาลใช้อย่างพาราในการซ่อมสร้างถนนในหมู่บ้านต่างๆ แค่ 1 กิโลเมตรต่อ 1 หมู่บ้าน ก็จะช่วยให้ราคายางพาราขยับขึ้นมาในทันที” นายทศพล กล่าว

ประธานเครื่องจักรชาวสวนยางภาคใต้ กล่าวอีกว่า รัฐบาลชุดที่แล้วได้กำหนดราคากลางว่า ถ้าลาดด้วยแอสฟัลต์ราคาตารางเมตร (ตร.ม.) ละ 320 บาท แต่ถ้าผสมยางพารา 5% ราคา ตร.ม.ละ 380 บาท แม้ค่าก่อสร้างจะแพงกว่าเล็กน้อย แต่หากเทียบกับอายุการใช้งานของถนนที่เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ก็ถือว่าคุ้มค่าไม่ต้องซ่อมแซมบำรุง ปรับปรุงผิวทางทุกปี

ด้านแหล่งข่าว คสยท. เปิดเผยว่า ขณะนี้กลุ่มชาวสวนยางทั่วประเทศกำลังเตรียมข้อมูลมาตรการต่างๆ ที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยหากช่วงหลังปีใหม่ไปแล้วสถานการณ์ราคายางไม่ดีขึ้น ก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกระดับหนึ่ง เพราะได้ให้โอกาสรัฐบาลบริหารมา 7 เดือนแล้ว แต่ราคายางพาราก็ยังตกต่ำ ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เนื่องจากรัฐบาลรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาจากฝ่ายนักวิชาการและผู้ได้ประโยชน์บางกลุ่ม แต่ไม่ฟังเสียงของชาวสวนยาง

“ขั้นแรกจะมีการข้อเสนอเพื่อปลดล็อกแก้ไขระเบียบเพื่อนำยางมาใช้ทำถนน ซึ่งจะสามารถทำให้ราคาขยับขึ้นได้ในทันที โดยมาตรการนี้เป็นมติร่วมกันจาก 5 สถาบันยางพารา ซึ่งประกอบด้วย คสยท. สภาเกษตรกรแห่งชาติ สมคมเครื่องจักรสถาบันเกษตรกรยางพาราไทย ชุมชมสหกรณ์ชาวสวนยางพาราแห่งประเทศไทย และสภาการยางแห่งประเทศไทย” แหล่งข่าวเปิดเผย ■

# ‘สภาเกษตรกร’เตรียมเสนอกรม. บริหาร-จัดการภาคเกษตรปี58

**สภาเกษตรกร** เสนอแนวทางบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคงอาชีพเกษตรกรปีหน้า เสนอตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกร รองรับร่างพ.ร.บ. การกระจายที่ดิน 4 ฉบับ ระบุแนวทางแก้ปัญหา ยาง กุ้ง เพิ่มพื้นที่ชลประทาน จาก 5.7% เป็น 25% พร้อมตั้งทบทวนทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รับมือวิกฤติแล้ง

สภาเกษตรกรแห่งชาติได้เปิดรับฟังความเห็นจากเกษตรกรทุกภาคครอบคลุมทั้งพืช สัตว์ ประมง ที่ดิน แหล่งน้ำ การตลาด อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร บำรุงการผลิต กฎหมายด้านการเกษตร เทคโนโลยี องค์ความรู้เกษตรกรรม แหล่งทุน ทรัพยากรธรรมชาติและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มาก่อนหน้านี้

**นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์** ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สิ่งที่ได้รับจากการรับฟังความเห็นจะเสนอให้กรม พิจารณา เพื่อวางนโยบายและแผนการพัฒนาความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรอย่างแท้จริง ในปี 2558

ทั้งนี้สิ่งที่จะเสนอให้กรม พิจารณาจะเป็นนโยบายการจัดการสวัสดิการเกษตรกร โดยจะเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดการสวัสดิการเกษตรกร พ.ศ... สำคัญได้เสนอให้มีคณะกรรมการสวัสดิการเกษตรกร การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการเกษตรกร การบริหารกองทุนสวัสดิการเกษตรกร และการจัดการสวัสดิการเกษตรกร

ส่วน **นโยบายการปฏิรูปที่ดิน** ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติ 4 ฉบับ เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินทำกิน รับรองสิทธิชุมชนในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม (Collective Rights) จัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับกองทุนยุติธรรมให้เป็นนิติบุคคลช่วยเหลือเกษตรกรในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ คือร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยภาษีที่ดินและอัตราก้าวหน้า พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อคนจนและเกษตรกร พ.ศ... ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ. กองทุนยุติธรรม พ.ศ... ขณะนี้ **ด้านบริหารจัดการข้าวและ**

ชวานา เสนอให้มีการจัดยุทธศาสตร์ैयाวภาพารวีกฤติ แก่ปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าของชวานา ยุทธศาสตร์ฟื้นฟูมีปัญญาและการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ลดการเจ็บป่วยและยุทธศาสตร์เพิ่มรายได้

ส่วน **การแก้ปัญหาทางพารา** ได้เสนอเชิงยุทธศาสตร์ และร่างพระราชบัญญัติการยงแห่งประเทศไทยพ.ศ....

โดยเชิงยุทธศาสตร์ ควรสร้างเสถียรภาพราคาทางพารา โดยบริหารจัดการผลผลิตเพื่อการส่งออกให้ได้ราคา ควบคุมไปกับการพัฒนาระบบตลาดทางพาราในประเทศ ปรับปรุงระบบบริการจัดการภาครัฐ โดยร่างพระราชบัญญัติการยงแห่งประเทศไทย พ.ศ.... เพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการ ปรับโครงสร้างการผลิต และส่งเสริมการแปรรูปยางพารา พัฒนาคนและองค์กรเกษตรกรและพัฒนาศามารถในอาชีพของเกษตรกรเพื่อ ยกระดับความเข้มแข็งขององค์กรเกษตรกร

นายประพัฒน์ กล่าวว่า **สภาเกษตรกรยังเสนอให้กำหนดยุทธศาสตร์มันสำปะหลังโดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยเป็น 5 ตันต่อไร่** ในพื้นที่ดินแบบการบริหารจัดการพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังแบบครบวงจรโดยระบบการรวมกลุ่มของเกษตรกร ซึ่งภาครัฐจะต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อการลงทุนเพิ่ม ให้ความช่วยเหลือในเขตพื้นที่ปลูกมันเหมาะสมสร้างความเข้มแข็งองค์กรเกษตรกร สร้างศูนย์จักรกลเกษตรระดับชุมชน มีการบริหารจัดการ กำหนดนโยบายมันสำปะหลังเป็น NON-GMO

**ยุทธศาสตร์ปาล์มน้ำมัน** ภาครัฐควรมีมาตรการทบทวนการกำหนดพื้นที่เหมาะสมสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทน กำหนด

มาตรฐานหลายปาล์มน้ำมัน ลานเท แปลงเพาะพันธุ์และกล้าพันธุ์ จัดการสต็อกเพื่อเสถียรภาพราคา ออกมาตรการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันที่มีคุณภาพและมีอัตราน้ำมันไม่ต่ำกว่า18% เป็นราคาเดียวกัน ขึ้นทะเบียนผู้ผลิต ผู้นำเข้าเมล็ดพันธุ์ ผู้เพาะต้นกล้าพันธุ์ ผู้จำหน่ายพันธุ์ ลานเท และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม

รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรทำธุรกิจโรงสกัดน้ำมันปาล์ม เพื่อลดต้นทุนการผลิต ควรรวมกลุ่มเกษตรกรนอกเขตพื้นที่เหมาะสมเพื่อขอประกาศเพิ่มเติม ใช้พันธุ์และกล้าพันธุ์ปาล์มที่ได้มาตรฐาน ตัดขายทะลายน้ำมันที่สูงและได้คุณภาพ สมัครใจ

เข้าเป็นสมาชิกองค์กรเกษตรกร ส่วน การแก้ปัญหาอุตสาหกรรมกุ้งไทย กรมประมง



ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์

ต้องเร่งนำเข้าพ่อแม่พันธุ์จากแหล่งคุณภาพ โรงเพาะฟักของเอกชนเพื่อเร่งผลิตลูกกุ้งที่ได้คุณภาพให้แก่เกษตรกรลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกการนำเข้าเพื่อเร่งให้อุตสาหกรรมกุ้งส่งออกของไทยกลับสู่ภาวะปกติ ชดเชยความเสียหายให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากการตายค่านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกร นอกจากนี้ ควรมีมาตรการคุ้มครองการลงทุนของเกษตรกร มีการประกันภัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่สหกรณ์ประมง เพื่อทำกิจการกับเกษตรกรและรวบรวมผลผลิตกันให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกุ้งส่งออกของไทย

**การแก้ปัญหาวิกฤติภัยแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ** รัฐบาลควรเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 5.7% เป็น 25% ของพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ภายใน 5 ปี ส่วนมาตรการระยะยาวควรจัดตั้งทบทวนทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

## ๖ ดั่งโมเดลต้นราคามันสำปะหลัง

ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า ในวันนี้ (15 ธ.ค. 57) เวลา 14.00 น. ที่ กระทรวงพาณิชย์ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้เชิญ นายกสมาคมการค้ามันสำปะหลัง 4 สมาคมเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทาง ดูแลราคามันสำปะหลังไม่ให้ลงต่ำไปกว่านี้ โดยได้สอบถามความคิดเห็นผู้ประกอบการ หลังจากรัฐบาลมีมาตรการออกมาแล้วจะ ช่วยแก้ไขปัญหามันสำปะหลังได้หรือไม่ และฝาก 4 สมาคมช่วยคิดสูตรเพื่อทำให้ ราคามันสำปะหลังเกิดความสมดุล สร้าง ความยั่งยืนให้ทุกภาคส่วน โดยเร็ว ๆ นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเชิญทุกภาคส่วนคือ เกษตรกร โรงงานผู้ผลิต และผู้ส่งออก มาร่วมประชุมพูดคุยปรึกษาหารือเพื่อ ให้ เกิดโมเดลดังกล่าวอีกครั้ง

# พาณิชย์ถกขายข้าวยกคลังสะकुค เอกชนแนะตั้งราคาคละทุคเกเรค

“ชุตินมา” เรียกถก “ปัญหาระบายข้าวยกคลัง” สะकुค เอกชนแนะรัฐบาลตั้งราคาคละหน้าคลังไซร์ ระบายทุค 10 วัน ขายตามสภาพ ไม่ต้องระบุกุณภาพข้าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า เมื่อวันที่ 15 ธันวาคมที่ผ่านมา ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแนวทางจัดการข้าวในสต็อกรัฐบาล ครั้งที่ 2/2557 ที่มีนางสาวชุตินมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน ได้เชิญตัวแทนภาคเอกชนจากสมาคมโรงสีข้าวไทยและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยมาร่วมหารือถึงแนวทางการบริหารสต็อกข้าวสารรัฐบาลทั้งหมด 17 ล้านตัน หลังจากที่มีการตรวจสอบคุณภาพแล้ว โดยนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ต้องการระบายข้าวโดยการประมูลแบบยกคลัง เพื่อลดภาระค่าฝากเก็บข้าว ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลต้องจ่ายเดือนละ 2,000 ล้านบาท

ในที่ประชุมสรุปว่า สต็อกแยกเป็นเกรดเอ, เกรดบี ไม่ได้แจ้งปริมาณ เกรดซีมี 730 โกดัง ข้าวเสื่อมคุณภาพ มี 80 โกดัง และข้าวमितชนิด เช่น แจ้เป็นข้าวหอมมะลิ แต่ในคลังเป็นข้าวหัก มีถึง 16 โกดัง ซึ่งปัญหาคือในคลังเดียวกัน มีข้าวผสมอยู่ทั้ง 3 เกรด จึงสรุปไม่ได้ว่าจะคำนวณสูตรการขายยกคลังอย่างไร

ทางเอกชนจึงเสนอให้รัฐบาลขายแบบยกคลัง กำหนดความถี่ในการขายทุค 10 วัน

ตั้งราคาคละเป็นราคากลางเปิดเผย แต่ปรับทุค 10 วัน โดยไม่ต้องเปิดให้รู้ว่าคลังใดมีข้าวเกรดไหนสัดส่วนเท่าไร ให้เอกชนไปดูตามสภาพข้าว เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด ส่วนปริมาณที่จะขายแต่ละครั้งให้ยืดหยุ่นไปตามการประเมินความต้องการของตลาด อาจอยู่ระหว่าง 300,000-700,000 ตัน และมีเงื่อนไขว่าเปิดกว้างให้ทุกคนยื่นซื้อได้ โดยต้องเร่งจ่ายเงิน และรับมอบสินค้าโดยเร็ว

แต่หากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) ต้องการขายให้ได้ราคาสูง ให้ใช้วิธีการประมูลผ่านตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย โดยการประมูลแยกกอง ประเมินราคาเป็นกอง ๆ แต่จะทำได้ช้ากว่า

แหล่งข่าวจากวงการโรงสีข้าวกล่าวว่า สมาคมโรงสีข้าวไทยเตรียมทำหนังสือร้องเรียนเสนอไปยังกรมการค้าภายในให้ช่วยหามาตรการแก้ไขปัญหา กรณีที่โรงสีบรรทุคข้าวไปส่งให้ผู้ส่งออกบางราย แต่ถูกหักน้ำหนักข้าวอย่างไม่เป็นธรรม เช่น ส่งข้าวสาร 1 รถบรรทุคพ่วงน้ำหนักขาดหายไป 400 กิโลกรัม จากความจุ 300 กระสอบต่อคัน หรือคิดเป็นข้าวเปลือก 1 ตันข้าวเปลือกถูกโกงน้ำหนักเป็นเงิน 82 บาท หากคำนวณจากราคาตลาดที่ตันละ 12,300 บาท รวมโรงสีทั่วประเทศ 200 โรงสีขายวันละ 200 ตันข้าวสาร จะเห็นว่าภาพรวมธุรกิจโรงสี จะถูกโกงค่าความชื้นวันละเฉลี่ย 6.5 ล้านบาท

## ปศุสัตว์แนะเกษตรกร เลี้ยงสัตว์ปีกฉีดวัคซีน

สัตวแพทย์หญิงโคภิชฐ์ ธัญลักษณ์กุล ปศุสัตว์เขต 9 กล่าว  
ว่า ภาคใต้ตอนล่างมีอากาศเปลี่ยนแปลงมาก ฝนตกอากาศชื้น  
แล้วยังมีอากาศร้อนอบอ้าวสลับไปสลับมา ลักษณะเช่นนี้จะทำให้  
สัตว์มีความเครียด เมื่อเกิดความเครียด ปัญหาด้านสุขภาพสัตว์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ปีกมีโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดได้ เพราะ  
ฉะนั้น ก็ต้องหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ จึงอยากแนะนำเกษตรกรให้ใช้  
วัคซีนป้องกันโรค เพราะว่าเมื่อมีภาวะการเปลี่ยนแปลงมีปัญหา  
ในเรื่องของการเกิดโรคระบาด จะทำให้พี่น้องเกษตรกรสูญเสีย  
รายได้จากการเลี้ยงปศุสัตว์ โรคในสัตว์ปีกที่พบมากในหน้าฝนมี  
โรคหวัด โรคคอหิวด์ หรือแม้แต่โรคนิวคาสเซิล มีวัคซีนป้องกัน  
จึงอยากจะแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันไว้ เพราะถ้าหากเกิดโรค  
ระบาดในฟาร์มแล้ว โดยเฉพาะฟาร์มเชิงธุรกิจจะเกิดความสูญเสีย  
เป็นอย่างมาก

### ●ปลื้มโรงเรียนเกษตรกร

จ.อ่างทอง - นายสุรเชษ นิ่มกุล นายก อบจ. อ่างทอง เผยว่า ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดโครงการอบรมหลักสูตรโรงเรียนเกษตรกรทำนาควบคู่กับการทำแปลงเรียนรู้ ในพื้นที่ ต.สามโก้ อ.สามโก้ ซึ่งล่าสุด จ.อ่างทอง ได้เปิดโรงเรียนเกษตรกรทำนาไปแล้ว 20 แห่ง เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถลดต้นทุนการผลิตและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น

# พืชผักผลไม้จีนทะลักเข้า

## ● หอการค้ายันไม่กระทบไทย

รายงานข่าวจากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายระบุว่า ในปี 2556 จังหวัดเชียงรายมีการส่งออกสินค้าเอฟทีเอไปยังจีนตอนใต้ รวมน้ำหนัก 18,511.906 ตัน คิดเป็นมูลค่า 573,445,637.15 บาท นำเข้าปริมาณ 134,755,796 ตัน มูลค่า 2,179,288,039.93 บาท ขณะที่ในปี 2557 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ตุลาคม พบว่ามีพืชผักสดที่นำเข้ามาจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วจำนวน 1,112,222,667.50 บาท ผลไม้ 724,115,044.71 บาท สินค้าเกษตร 429,966,926.23 บาท ดอกไม้และไม้ประดับ 168,473,095.67 บาท ขณะที่ดูหนาวในปัจจุบันพบว่าพืชผักและผลไม้จากประเทศจีนกำลังทะลักลงมาเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นช่วงฤดูเก็บผลผลิตประเภทผลไม้เมืองหนาวที่เป็นที่นิยม เช่น แอปเปิล สาลี่ ทับทิม

โดยนางเกศสุดา สังขกร ประธานหอการค้าอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ในปัจจุบันผักและผลไม้เมืองหนาวจากประเทศจีนไหลทะลักลงมาสู่ประเทศไทย โดยใช้เส้นทางคมนาคมขนส่งสินค้ามาทางเรือตามแม่น้ำโขงจากท่าเรือเมืองกวานเหล่ยของประเทศจีนมายังท่าเรืออำเภอเชียงแสน และอีกเส้นทางคือทางถนนสายอาร์สามเอไทย-สปป.ลาว-จีนตอนใต้ มายังสะพานข้ามแม่น้ำโขงไทย-สปป.ลาว แห่งที่ 4 ที่อำเภอเชียงของ ซึ่งผลไม้เกือบ

ทั้งหมดปลูกย่านมณฑลยูนนานตอนเหนือแถบเมืองต้าลี่ ลีเจียง หรือทางตอนเหนือใกล้กับมณฑลเสฉวน ส่วนพืชผักจะปลูกใกล้กับเมืองคุนหมิงเพราะมีทะเลสาบใหญ่ที่เป็นแหล่งน้ำ สินค้าทั้งหมดจะถูกส่งไปยังตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เป็นหลัก เพื่อกระจายไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วประเทศไทย อย่างไรก็ตาม สินค้าที่ถูกส่งลงมาจากรัฐจีนตอนใต้ก็เป็นเพียงสินค้าคุณภาพเกรดรองลงมา ส่วนคุณภาพดีของจีนจะส่งทางเรือเดินทะเลเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็ถือว่าปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ โดยผู้ประกอบการจีนจะคุมตลาดทั้งการผลิต ขนส่ง หรือแม้แต่ที่ตลาดสี่มุมเมืองและตลาดไทด้วย

นางเกศสุดากล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อตลาดการค้าขายสินค้าในประเทศไทยเนื่องจากเป็นสินค้าคนละเกรดกับบ้านเรา ซึ่งของเราเป็นพืชผักท้องถิ่นที่มีการจำหน่ายเป็นปริมาณที่มากแบบยกเซ่ง แต่ของจีนมีการแพคอย่างดี ซึ่งตลาดหลักยังคงเป็นร้านอาหารหรือโรงแรมต่างๆ ที่จะนำไปใช้มากกว่าตามท้องตลาดทั่วไป ขณะเดียวกันพืชผักของเราเองก็มีการส่งออกไปยังประเทศจีนมากด้วยเช่นกัน เพราะประชากรในประเทศจีนมีความต้องการมากกว่าเราหลายเท่าตัว จึงเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนสินค้าอุปโภคบริโภค